



# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง  
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง  
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๗ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายปัญญา มาศยคง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง

## คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง ได้มีการจัดทำแผนการดำเนินการ โดยมีการรวบรวมโครงการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ข้อ ๒๗ แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีและการจัดทำโครงการให้มีความเหมาะสม ทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการต่อไป

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่งจึงได้มีการจัดทำแผนดำเนินการ เพื่อใช้ในการประกอบการดำเนินงาน และให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

(นายทองศักดิ์ อุบลี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

### วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามที่ได้กำหนดและได้จัดทำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินการแล้ว และจะดำเนินการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ข้อ ๒๗ แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี

### ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน รวบรวมโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และจัดทำเป็นหมวดหมู่และรูปเล่มง่ายต่อการตรวจสอบติดตามประมวผล

### ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ใช้เป็นหลักในการดำเนินงานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง และเพื่อใช้ในการตรวจสอบติดตามประเมินผลความสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการแล้ว และกำลังจะดำเนินการ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่ มีความคุ้มค่า ต่อการปฏิบัติงาน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง

## สารบัญ

หน้า

### วัตถุประสงค์แผนการดำเนินงาน

ก

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน**

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การวางแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน ๑-๒

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และสนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้างนิสัยรัก  
การศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี สร้างความเข้มแข็งให้  
ครอบครัว

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การสนับสนุนด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค ๓-๑๐

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง  
ยั่งยืน**

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ แนวทางการพัฒนาสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๑

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในชีวิต  
และทรัพย์สินของประชาชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ๑๒-๑๓

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารภาครัฐ**

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การบริหารจัดการ การเงินการคลัง และงบประมาณพัฒนาการเมืองท้องถิ่น ให้โปร่งใส  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ๑๔









บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สนับสนุนการศึกษาเพื่อสร้างความรักความสามัคคีและนึ้สัยรักการกีฬา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											หมายเหตุ		
						พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๔	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ หน้าที ๕๕ ลำดับที่๓๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๓๑/๕๒)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้	๑๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านห้วยยาง	กองการศึกษา													←→	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ หน้าที ๕๕ ลำดับที่๓๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๓๑/๕๒)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยางดังนี้ ๑. อาหารกลางวันเด็กเล็ก ๒.ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กอายุ๒-๕ ขวบ ๓.ค่าจัดการศึกษาสำหรับเด็ก อายุ๓-๕ ขวบ	๓๗๖,๑๕๐	ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านห้วยยาง	กองการศึกษา	←												→	









บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านและสังคมที่มีคุณภาพ  
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี สร้างความแข็งแกร่งให้ครอบครัว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											หมายเหตุ	
						พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๗	โครงการส่งเสริมประเพณีทอดเทียน พรรษา (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ หน้าที่ ๖๐ ลำดับที่ ๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๔๒/๕๒)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการส่งเสริมประเพณีทอด เทียนเข้าพรรษาองค์การ บริหาร ส่วนตำบลทุ่งโป่ง	๓๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง	กอง การศึกษา												← →	
๘	โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณี บุญกุ่มข้าวใหญ่และของดีอำเภออุบลรัตน์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ หน้าที่ ๖๓ ลำดับที่ ๗) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๔๒/๕๒)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอ อุบลรัตน์ในโครงการสนับสนุน การจัดงานประเพณีบุญกุ่ม ข้าว ใหญ่และของดีอำเภอ อุบลรัตน์	๕,๐๐๐	อำเภออุบล รัตน์	กอง การศึกษา											← →		
๙	โครงการส่งเสริมและสืบสานงานประเพณี ท้องถิ่นของหมู่บ้าน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ หน้าที่ ๖๐ ลำดับที่ ๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๔๓/๕๒)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการส่งเสริมและสืบสร งานประเพณีท้องถิ่นของ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง	กอง การศึกษา											← →		









